

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/๔๓๗๒



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ๒๕ ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ๒๕ ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “คืนรอยยิ้ม สร้างพลังแข็งแกร่งให้ชีวิต (OSCC THE SECOND SMILE)” ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านความรุนแรง โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีไปสู่การรับรู้ของประชาชน ในการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาความรุนแรง ลดโอกาสการกระทำความรุนแรงในเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการประกาศผลรางวัล “ศูนย์พึ่งได้ต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญ ท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ๒๕ ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียน ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข <https://phdb.moph.go.th> เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) จากต้นสังกัด รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมฯ และอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



QR Code เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๔๑

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๔๐